

**TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 226 /CTKTU-TTHT
Về việc triển khai áp dụng hóa
đơn điện tử theo Nghị định
số 123/2020/NĐ-CP

Kon Tum, ngày 07 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2011/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hóa đơn sử dụng theo quy định trên được thể hiện dưới các hình thức hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp, tổ chức được sử dụng linh hoạt các hình thức hóa đơn phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hóa đơn theo quy định trên chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại, tạo nhiều kẽ hở làm phát sinh rủi ro sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, gây thiệt hại đến nhà nước và quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới.

Cục Thuế tỉnh Kon Tum lưu ý một số quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện:

1. Về thời gian thực hiện HĐĐT: từ ngày 01 tháng 4 năm 2022
2. Đối tượng sử dụng HĐĐT
- 2.1. Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trừ các đối tượng nêu tại điểm 2.2 dưới đây, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh là đối tượng sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan Thuế. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum được đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh phải trả tiền tiền dịch vụ theo quy định.

Tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT không có mã nếu thuộc diện rủi ro cao về thuế được cơ quan Thuế thông báo thì phải chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan Thuế.

2.2.Sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan Thuế

Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập HĐĐT đáp ứng lập, tra cứu HĐĐT, lưu giữ dữ liệu HĐĐT theo quy định và bảo đảm việc truyền nhận dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến cơ quan thuế.

2.3.Sử dụng HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh

Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng và một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận thì được cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi được cấp HĐĐT.

2.4.HĐĐT có mã được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã.

3. Chuẩn bị điều kiện triển khai HĐĐT

-Trường hợp đã sử dụng HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, doanh nghiệp chủ động liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện chuyển đổi HĐĐT theo định dạng chuẩn của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

-Đối với người nộp thuế chưa triển khai HĐĐT

+Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng, người nộp thuế được sử dụng hóa đơn trực tiếp trên Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế.

+Các doanh nghiệp, tổ chức còn lại chủ động liên hệ với các tổ chức dịch vụ cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp cho đơn vị mình. Người nộp thuế có thể tham khảo Danh sách tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, địa chỉ: <http://www.gdt.gov.vn> để lựa chọn, hoặc các đơn vị có thể liên hệ với Cục Thuế tỉnh Kon Tum và giới thiệu, tư vấn về dịch vụ HĐĐT.

+Danh sách một số các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã đăng ký trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để các Doanh nghiệp, tổ chức... có thể tham khảo lựa chọn:

Tổng công ty MOBIFONE – ĐT liên hệ: 0936110116

Trung tâm kinh doanh VNPT Kon Tum - ĐT liên hệ: 02603665009

Công ty Cổ phần MISA - ĐT liên hệ: 02437685678


Công ty Cổ phần BKAV - ĐT liên hệ: 0915042029

VIETTEL Kon Tum - ĐT liên hệ: 0979023999

Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hy - ĐT liên hệ: 0913733960

Cục Thuế tỉnh Kon Tum thông báo để người nộp thuế trên địa bàn được biết, chủ động chuẩn bị các điều kiện về thiết bị và kỹ thuật để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khi nhận được thông báo của cơ quan thuế. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phòng, Văn phòng;
- Các Chi cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(975b) 



Nguyễn Thắng Văn

